



BẢN TIN SEPON

THÁNG 8/2024



www.sepon.com.vn
Hotline: **02333.851.151**
Mã ck: **SEP**

QUỸ CHO CON CỦA SEPON TRAO TIỀN BẢO TRỢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



Vào những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2024, đại diện lãnh đạo SEPON, đại diện lãnh đạo Quỹ Cho Con của SEPON, đoàn Cơ sở SEPON, các đoàn viên tại địa phương được phân công đi dặt đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền bảo trợ 6 tháng đầu năm 2024 cho các thành viên của Quỹ



Đợt này, Quỹ Cho con đã trao quà và tiền cho 58 cháu trong tổng số 86 cháu thành viên của Quỹ với số tiền 172 triệu đồng (28 cháu đã được trao vào dịp tết Giáp Thìn vừa qua)
Trong những chuyến thăm, Quỹ Cho con nhận thấy có rất nhiều cháu đã vượt qua khó khăn vươn lên học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2023-2024.



Đối với các cháu đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2023-2024 sẽ được SEPON khen thưởng, vinh danh như con của người lao động toàn Công ty.
Đến thời điểm 31/8/2024, Quỹ đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm với số tiền: 2.721.205.500 đồng cùng nhiều hiện vật khác.

LỄ TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2023-2024



Năm nay với số tiền 241 triệu đồng trích từ Quỹ khen thưởng, SEPON đã trao cho các cháu có thành tích trong học tập từ cấp 1 đến cấp 3, các cháu đậu đại học, các cháu đạt các giải trong các cuộc thi cấp huyện thị trở lên. Đặc biệt có 74 giải được trao cho các cháu có thành tích trong các cuộc thi cấp huyện thị trở lên, có nhiều cháu đạt đến 3-4 giải trong tất cả các cuộc thi trong nhiều môn học khác nhau.



Tính đến thời điểm 10/8/2024 đã có 3 cháu đã có giấy báo trúng tuyển Đại học. Ngoài ra có nhiều cháu đã đỗ đại học nhưng chưa có giấy báo trúng tuyển, SEPON sẽ trao ngay khi các cháu nhận được giấy báo. Riêng Quỹ Cho con có 1 cháu đã đỗ Đại học trong số 15 cháu có thành tích được vinh danh trong đợt này.



Lễ tuyên dương, khen thưởng các học sinh tiêu biểu năm học 2023-2024 là việc làm thường niên của SEPON vào tháng 8 hàng năm, sau khi các cháu hoàn thành xong việc học tập của mình trong năm học. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn để tiếp thêm động lực cho các cháu vươn lên trong học tập, xứng đáng là những cháu ngoan của Bác Hồ trong thời đại mới.

THAM LUẬN TOÀN QUỐC VỀ “SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN - KHÓ HAY DỄ?”

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
VOAA – ĐIỂM HẸN HỮU CƠ THÁNG 8
Tham luận
SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN USDA
TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
(SEPON GROUP)
Trình bày: **Ths. Hồ Xuân Hiếu**
☎ **0903.580.190**
Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2024
www.sepon.com.vn 02333.851.151

V. CHIA SẺ KINH NGHIỆM
Sáng kiến
(Thay vì ăn gạo lứt, ta ăn gạo trắng và uống cám gạo sẽ dễ hơn)
Gạo lứt = Gạo trắng + Cám gạo
HỒ XUÂN HIẾU
Nguyễn Đức Hải

Ngày 15/8/2024, Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lựa chọn và mời chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu trình bày tham luận “Sản xuất lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA tại SEPON” tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Sản xuất lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn – Dễ hay khó”. Chương trình cũng được trực tiếp trên trang fanface [SEPON GROUP](https://www.facebook.com/sepon.group).

Chủ tịch Hồ Xuân Hiếu đã mang đến Hội thảo một số nội dung chia sẻ về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, quốc tế: USDA và EU; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa hữu cơ tại doanh nghiệp; các biện pháp quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại thường gặp trên cây lúa; đầu vào cho sản xuất cây lúa (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc...).

Hội thảo được các khách mời đánh giá cao về nội dung. Với nhiều câu hỏi, thắc mắc hữu ích về trồng lúa, phòng trừ sâu bệnh...từ các thành viên tham gia, các khách mời đã giải đáp, chia sẻ nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm, bí quyết ngay tại Hội thảo. Tham luận của Chủ tịch Hồ Xuân Hiếu là 1 trong 2 tham luận tiêu biểu cả nước được Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam mời trình bày.

HỘI THẢO: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM SẢN XUẤT CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU”.



Hội thảo đã giới thiệu mô hình vườn ươm cải tiến ươm giống Keo lai mô tại Vườn ươm Cây giống Sepon - Cam Chính của SEPON; cập nhật một số nội dung liên quan đến kiến thức về các giống cây từ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp: khả năng sinh trưởng và năng suất với giống cây kháng bệnh, giá cây giống và phân bón cạnh tranh nhất thị trường, làm thế nào kết nối giữa nông dân và nhà máy để tối ưu hóa lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường thông qua trồng rừng bền vững...



Giống keo lai AH7 và AH1 có khả năng kháng bệnh, cho năng suất cao và sinh trưởng khỏe mạnh được giới thiệu tại Hội thảo. Ngoài ra để hỗ trợ nông dân, vườn ươm triển khai bán cây giống thấp hơn 10% so với thị trường; khuyến mãi phân bón hữu cơ và cam kết mua lại gỗ rừng với giá hợp lý cho bà con.



Vườn ươm Cây giống Sepon - Cam Chính là kết quả của sự hợp tác giữa nông dân và Nhà máy Viên năng lượng Cam Lộ, với sự hỗ trợ của trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Trị.

BẢO NHÂN DÂN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY



Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu giới thiệu về quy trình vòng tuần hoàn khép kín của cây sắn ở vùng miền núi và cây lúa ở vùng đồng bằng. Theo đó đầu ra của đơn vị này sẽ là đầu vào của đơn vị khác, đầu ra của công đoạn này sẽ là đầu vào của công đoạn khác. Từ đó, Sepon đã biến hao phí thành lợi nhuận, sản xuất không sản phẩm thừa, nhân lực, vật lực được phát huy tối đa, nhờ vậy mà hiệu quả của đơn vị và người dân không ngừng được tăng lên.

Đoàn cũng đã nghe giới thiệu về Quy trình Sản xuất lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA tại SEPON; dự kiến kế hoạch trồng lúa hữu cơ trong thời gian tới và một số nội dung hợp tác khác. Tại buổi thăm ruộng lúa hữu cơ vùng Tiên Mỹ - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị đoàn đã đánh giá cao quy trình vùng trồng lúa hữu cơ, đặc biệt là kỹ thuật phun sữa trứng cho lúa hữu cơ Sepon

THU HOẠCH VỤ LÚA HÈ THU 2024



Từ ngày 29/8 đến ngày 12/9/2024, Tổng công ty thương mại Quảng Trị (SEPON GROUP) triển khai thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2024.

Năm nay, SEPON triển khai trồng lúa hữu cơ liên kết với diện tích 80 ha tại 4 huyện: Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra SEPON còn liên kết với các hộ dân trong tỉnh để triển khai trồng lúa chuyển đổi hữu cơ với diện tích 170 ha.



Với việc ký hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ ST25, người dân được cung cấp dịch vụ trọn gói đầu vào sản xuất bao gồm phân hữu cơ, mạ khay, dịch vụ cấy, các chế phẩm sinh học và Drone phun chế phẩm và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng ruộng. Cuối vụ, SEPON thu mua cho bà con với giá 13.000đ/kg lúa tươi tại ruộng.



Đây là dự án phát triển lúa hữu cơ, giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh Quảng Trị giao do SEPON làm chủ đầu tư để hình thành, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh lúa thông qua hợp tác với các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân trồng lúa. Phấn đấu đến năm 2030, SEPON sẽ liên kết với các hộ dân tại tỉnh Quảng Trị để sản xuất khoảng 1.000 ha lúa hữu cơ và 3.000 ha lúa chuyển đổi hướng hữu cơ.

NHÀ MÁY VIÊN NĂNG LƯỢNG CAM LỘ GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NHÂN NGÀY 19/8/2024.



Nhân kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 -19/8/2024), 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2024). Ngày 17/8/2024 Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ phối hợp với xã Cam Hiếu; tiểu đoàn 410, Đội 5 C08 đã tổ chức giải bóng đá giao hữu. Trên tinh thần giao lưu, học hỏi các đội bóng đã có những pha bóng hấp dẫn, những bàn thắng đẹp thu hút người xem.

Giải đấu đã để lại trong lòng người xem những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ. Giải đấu đã làm gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa chính quyền, quân, dân và doanh nghiệp.

Nằm trong chuỗi hoạt động trên, Nhà máy viên năng lượng Cam lộ đã được UBND xã Cam Hiếu - Cam Lộ tặng giấy khen mô hình "Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm ANTT" vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.

SEPON THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024-2029



Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tổ chức trọng thể với chủ đề “Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – phát triển”. Tổng giám đốc Lê Quang Nhật vinh dự được lựa chọn tham gia Đại hội.



Nhiệm kỳ qua, mặt trận có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền chặt, tăng cường sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình Nhân dân; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng nâng cao; tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.



Trong nhiệm kỳ tới được xác định, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; lấy nhân tố con người làm chủ thể, trung tâm, động lực chủ yếu của tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào quá trình chăm lo đời sống của Nhân dân, giảm nghèo, bồi dưỡng sức dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên..

NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯƠNG HOÁ BƯỚC VÀO VỤ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2024-2025



Kế hoạch năm nay, Nhà máy tiếp tục tập trung bảo vệ và phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó chú trọng công tác xử lý môi trường. Sản lượng đạt trên 60.000 tấn cả năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động tại Nhà máy.

SEPON THỰC HIỆN KIỂM KÊ NHÀ KÍNH VÀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH



Thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone và các văn bản hướng dẫn thi hành, SEPON là một trong 3 doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị là doanh nghiệp nằm trong danh sách bắt buộc phải thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính (KNK), đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK thuộc ngành Công thương.

Climate Solutions Partnership

CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu hoạt động “Kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp thuộc các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Tây Ninh và các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam - Việt Nam”
WEBINAR AGENDA
Introduction of “GHG emission inventory and GHG reduction roadmap for companies/factories in Quang Tri, Ca Mau and Tay Ninh provinces and other Southern provinces Viet Nam”

Thời gian/ Time: Bắt đầu lúc 9:00 sáng thứ Sáu, ngày 09/8/2024/ 9:00 – 10:45 AM on Friday, August 09, 2024.
Hình thức/ Form: trực tuyến ZOOM, link truy cập [tại đây](#) (Meeting ID: 849 3320 8019 Passcode: 211706) / Online via Zoom, Zoom link [here](#) (Meeting ID: 849 3320 8019 Passcode: 211706)

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>	Đơn vị <i>In charge</i>
09:00 - 9:15	Giới thiệu hoạt động dự án “Kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp” <i>Introduction to project activity “GHG Emission Inventory and development of GHG Reduction Roadmap for Companies/Factories”</i>	WWF-Việt Nam <i>WWF-Viet Nam</i>
	Giới thiệu quy trình thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải tại các doanh nghiệp tham gia dự án	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng

Theo đó SEPON cũng đã phối hợp với Tổ chức WWF phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng ENERTEAM để xây dựng lộ trình phát triển giảm thải khí nhà kính. Theo lộ trình năm 2024 sẽ thẩm định báo cáo và kiểm kê phát thải nhà kính, năm 2025 tiến hành báo cáo và kiểm kê phát thải nhà kính; năm 2026 thực hiện giảm nhẹ phát thải nhà kính; năm 2027 sẽ có tín chỉ cacbon và phấn đấu đến năm 2050 phát thải ròng bằng 0.



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Nơi tỏa sáng tài năng của bạn !

NM tinh bột sắn



NM chế biến nông sản



NM thức ăn chăn nuôi



NM viên năng lượng



Trụ sở Tổng công ty



NM chế biến mùn cao su



Hệ thống phân phối hàng nhập khẩu



NM lúa, gạo hữu cơ



NM phân bón hữu cơ



CN tại TP.Đà Nẵng



CN tại TP.HCM



Khách sạn Sepon



CN tại Lao Bảo



CN XNK Sepon



TTDVDL Cửa Việt



01 Phan Bội Châu, Tp Đông Hà, Quảng Trị



02333.851.151



sepon.com.vn



info@sepon.com.vn